

โครงการประชุมวิชาการสัณจร ประจำปี 2563

ชื่อโครงการ Challenge and Innovation in the 21st century: perioperative practice

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแผนการปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้นการปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ไปสู่การวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ ลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว นำไปสู่แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ในหลายๆโครงการ อาทิเช่น เช่น การผ่าตัดแบบทำลายเนื้อเยื่อน้อย (Minimally Invasive Surgery: MIS) การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังสูงต่อบริการสุขภาพ ทำให้พยาบาลห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปทั้งในเรื่อง การศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ๆ พัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยครอบคลุมในทุกๆระยะของการผ่าตัด

ปัจจุบันการปฏิบัติงานในทีมผ่าตัดมีการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรหลายช่วงวัย (generation) ที่มีความคิด ทักษะ การรับรู้ ความคาดหวัง รูปแบบการทำงาน วิธีการสื่อสาร และพฤติกรรมแสดงออก ที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ดังนั้นการทำความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกันในลักษณะของบุคลากรของแต่ละช่วงวัย จะทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างกันและนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการ องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย เห็นความสำคัญของการจัดประชุมวิชาการสัณจรประจำปี 2563 ในครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลห้องผ่าตัด และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดและการบริหารจัดการการทำงานร่วมกันของบุคลากรหลายช่วงวัย ในห้องผ่าตัด ที่จะส่งผลถึงคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อการรองรับเทคโนโลยีทางการผ่าตัดใหม่ และมีความเข้าใจในลักษณะของคนในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ราบรื่น
2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการพยาบาลผ่าตัดร่วมกัน

ระยะเวลาในการจัดประชุม จำนวน 2 วัน คือ วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2563

สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรื่อรัชฎา จังหวัดตรัง

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลห้องผ่าตัดและผู้สนใจ จำนวน 300-500 คน

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 2,400 บาท
บุคคลทั่วไป 2,800 บาท

การประเมินผล

1. ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อการจัดประชุมวิชาการสัจจร
2. วิธีการประเมิน ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้การบริการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและการทำงานร่วมกันตลอดจนมีโอกาสสร้างเครือข่ายและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน